



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่า มีบุคคลซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข้อ ๓.๔ จึงทำให้มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จึงขอแก้ไขบัญชีรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ใหม่ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ	สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายกิตติพันธ์	บัวชม	
๐๐๕	นางสาวสุรีย์พร	รัตนสังข์	
๐๐๖	ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา	เครืออินตา	
๐๐๗	นางสาวดวงสมร	หมุดทอง	
๐๐๘	นางสาวนลธิกา	แสงฉาว	
๐๐๙	นายสถาพร	จงดีชื่อสัตย์	
๐๑๐	นางสาวสุภาภรณ์	กลิ่นกุหลาบ	
๐๑๑	นางสาวจินตนา	พุ่มชะโก	
๐๑๒	นายศิริศักดิ์	วิณะ	

นอกนั้นคงตามเดิมทุกประการ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิริศักดิ์ ตั้งจิตรธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่